



# ข่าวกระทรวงการค้า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการค้า โทร. 2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 47/2542

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542

## เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างพิกัตอัตราศุลกากรสินค้าเกษตร

ตามที่กระทรวงการค้ากำลังพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพิกัตอัตราศุลกากรทั้งระบบ อยู่ในขณะนี้ นั้น กระทรวงการค้าขอเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราศุลกากรของสินค้าเกษตร ดังนี้

กระทรวงการค้าได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพิกัตอัตราศุลกากรขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม 2541 โดยมีปลัดกระทรวงการค้าเป็นประธาน และกรรมการจากส่วนราชการอื่นประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อทำหน้าที่พิจารณา เสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างพิกัตอัตราศุลกากรใหม่ทั้งระบบต่อกระทรวงการค้า และคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาในรายละเอียด โดยมีส่วนราชการที่กล่าวข้างต้นและผู้แทนจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมเป็นคณะทำงานด้วย ซึ่งได้เริ่ม ประชุมเมื่อเดือนมกราคม 2542

ในการพิจารณาปรับโครงสร้างพิกัตอัตราศุลกากรดังกล่าวปรากฏว่าสินค้าถูกจัดให้อยู่ในประเภท เกษตรและอุตสาหกรรมมีมากกว่า 5,300 พิกัตย่อย ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการได้กำหนดขั้นตอนการผลิตของสินค้า ทั้งหมดแล้ว และในการพิจารณาขั้นตอนการผลิตดังกล่าวกระทรวงการค้าได้เชิญผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 17 กลุ่ม รวมถึงกลุ่มปศุสัตว์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโดยตลอด

กระทรวงการค้าตระหนักดีว่าสินค้าเกษตรมีความสำคัญต่อเกษตรกรของประเทศ ดังนั้น กระทรวงการค้าจะได้พิจารณาอัตราภาษีอย่างละเอียดเป็นรายพิกัต โดยจะต้องคำนึงถึงพันธกรณีภายใต้ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และองค์การค้าโลก การตลาด อุปสงค์ อุปทาน และผลกระทบต่อเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในและนอกประเทศ ซึ่งมาตรการที่จะนำมาใช้ในกลุ่ม สินค้าเกษตรจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นระบบ ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทั้งนี้ กระทรวงการค้าได้จัดให้มีการหารือระหว่างผู้บริหารของกระทรวงการค้า และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อระดมความคิดเห็นขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2542 โดยกระทรวงการค้าได้เชิญอธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรม ประมง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้า ร่วมหารือ นอกจากนี้ กระทรวงการค้าจะได้หารือกับกลุ่มปศุสัตว์ในวันที่ 23 ธันวาคม 2542 เพื่อขอทราบข้อ กติเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาอัตราภาษีต่อไป